



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาล้อม หมู่ ๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาล้อม หมู่ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๒๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

การจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุญาตเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดจ้างได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เชื่อถือ
๖. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดดู.....

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ร่วมรับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ จุดก่อสร้าง ตามโครงการที่ประกาศ อนึ่งผู้ที่ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจะนำมาอ้างให้ผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย มิได้

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จะแจ้งผลการพิจารณาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๓๖๕ ๓๒๖๗ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.sansailocal.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายอินทอน เมืองมาหล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย